



ASEAN INTER-PARLIAMENTARY MYANMAR CAUCUS
Secretariat Office:
Gedung Nusantara I, R. 728 Kompleks DPR RI
Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270
Web: www.aseanmp.org
Email: info.jakarta@aseanmp.org
Mobile: +628 151 400 6416

**แถลงการณ์กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กรุงจาการ์ตา, 6-8 พฤษภาคม 2554**

พม่าต้องสร้างประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมก่อนก้าวสู่ประธานอาเซียน

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า (ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus หรือ AIPMC) เรียกร้องให้ผู้นำอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ปฏิเสธคำขอของรัฐบาลพม่าในการขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2557 จนกว่ารัฐบาลพม่าจะทำการปฏิรูปสิทธิมนุษยชน และ ประชาธิปไตยที่แท้จริงเสียก่อน

การเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 ในประเทศพม่า ไม่ใช่ขั้นตอนนี้ที่นำไปสู่สันติภาพและประชาธิปไตย รัฐสภาใหม่ของพม่ายังคงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของทหารซึ่งยังคงกุมอำนาจนอกรัฐสภาที่สำคัญและสามารถเข้าถึงกองทุนพิเศษสำหรับกองทัพได้ ดังจะเห็นได้จากการออกกฎหมายลักษณะเกณฑ์ทหารฉบับใหม่ก่อนที่รัฐสภาใหม่จะเปิดสมัยประชุม นอกจากนี้ การสู้รบที่เริ่มต้นอีกครั้งในพื้นที่ชายแดนและการที่กองทัพพม่าใช้กลยุทธ์ "ตัดสี่" สร้างความหวุ่นเกรงว่าจะเกิดอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยในพม่า

พม่าต้องปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหมดอย่างเร่งด่วน หยุดทำร้ายกลุ่มชาติพันธุ์ ดำเนินการเจรจาที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน เพื่อเกิดการเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงไปสู่ประชาธิปไตย และการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนในประเทศ

การกดขี่ในพม่าทำให้ความน่าเชื่อถือของอาเซียนมีจุดต่างพร้อยและจะเป็นอุปสรรคต่อความพยายามของอาเซียนในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนควรพิจารณาขับพม่าออกจากสมาชิกภาพขององค์กรด้วยเหตุที่พม่าละเมิดกฎบัตรอาเซียนอย่างรุนแรง

AIPMC ขอเรียกร้องให้อาเซียนปฏิบัติต่อพม่าด้วยความกล้าหาญยิ่งกว่าเดิมด้วยการนำสถานการณ์ภายในพม่าเข้าสู่วาระการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและเป็นระบบที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพม่า เราขอวอนต่อรัฐบาลไทยโดยเฉพาะให้ระงับการพิจารณาส่งกลับผู้ลี้ภัยจากพม่าที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยในทันที และที่สำคัญที่สุด เราขอให้อาเซียนสนับสนุนการก่อตั้งคณะกรรมการไต่สวน (Commission of Inquiry) นำโดยสหประชาชาติ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในพม่า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าภูมิภาคนี้จะไม่ทนต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการงดเว้นโทษแก่ผู้กระทำ ความผิดในพม่าอีกต่อไป และเพื่อกดดันให้พม่าจัดทำกระบวนการที่ชัดเจนเพื่อจะนำประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม (Inclusive Democracy)

โดยมติการประชุมคณะกรรมการ AIPMC

ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 เมษายน 2554

กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อพม่า (AIPMC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยสมาชิกรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสนใจและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการ ติดตามกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศพม่ากลุ่มหนึ่ง มีวัตถุประสงค์หลักในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ในประเทศพม่า ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 6 ประเทศคือ มาเลเซีย ไทย กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวอาทิตยา วงเวียน ผู้ประสานงานประเทศไทย โทร.087 992 3703 หรือ 086 386 3494